

Số: 110/BC-THCSBK

Bảo Khê, ngày 30 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021.

Thực hiện công văn số 390/PGD&ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo Dục và Đào tạo thành phố về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021. Trường THCS Bảo Khê báo cáo như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người:

- Nhà trường đã tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản pháp luật và thực hiện nghiêm các văn bản về công tác phòng, chống mua bán người như: Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 162/KH-BCĐ ngày 31/3/2021 của Ban chỉ đạo 138/CP thực hiện Kết luận của Chính phủ về thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người năm 2021 gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 27/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên về việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, HIV, AIDS, tệ nạn xã hội trong các nhà trường học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh việc thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức, kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống mua bán người.

- Tập trung phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm mua bán người; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm trong các nhà trường. Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm vi

phạm pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng “Trường học an toàn”, “Trường học hạnh phúc”.

2. Tổ chức thực hiện

Nhà trường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm; giúp học sinh hiểu biết về tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đảm bảo 100% toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy.

- Nhà trường đã chú trọng giáo dục giới tính, pháp luật,... lồng ghép trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trong trường học.

- Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền giáo dục về nội dung, ý nghĩa của “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid 19; bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

- Gắn việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành góp phần huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; không tham gia vào hoạt động mua bán người dưới bất cứ hình thức nào; xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội tại nhà trường; xây dựng nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người.

+ Tổ chức tuyên truyền và phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi, vi phạm pháp luật trong học sinh.

+ Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục đối với học sinh.

+ Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong việc tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

+ Phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan ban, ngành của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của Phòng Giáo Dục đã ban hành.

3. Tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng chống tội phạm và phòng chống mua bán người phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan thông qua việc tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp, hội nghị, các buổi tọa đàm qua đó nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

4. Vận động công chức, viên chức, đảng viên và người lao động sử dụng mạng xã hội tích cực chia sẻ những bài viết phổ biến thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để nâng cao cảnh giác cho người thân; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống phòng, chống tội phạm, phòng và phòng, chống mua bán người.

5. Phối hợp tốt với lực lượng Công an của địa phương có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, các hành vi vi phạm của học sinh. Tổ chức cho HS ký cam kết hàng năm với Công an xã.

Trên đây là báo cáo triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2021 của trường THCS Bảo Khê.

Vậy trường THCS Bảo Khê trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (để b/c);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Quách Thị Diệu

